



กลับบ้านสงกรานต์'พระราม2'ฉิว14เลน

● ทางหลวงเพิ่มเครื่องจักรเร่งงาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย กม.9+800.000-กม. 21+500.000 ระยะทาง 11.700 กม. จาก 10 ช่องจราจรเป็น 14 ช่องจราจรไปกลับหรือด้านละ 7 ช่อง เป็นช่องทางด่วน 4 ช่องและช่องทางขนาน 3 ช่อง ได้ผลงาน 48% จะหมดสัญญาในเดือน ส.ค.นี้



นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า กรณีประชาชนกังขาผู้รับเหมาเปิดหน้างานปิดจราจรแต่ไม่มีเครื่องจักรทำงานหรือมีเครื่องจักรน้อยนั้น ได้สั่งให้เพิ่มเครื่องจักรลงพื้นที่อีก 3 ชุด จากเดิม 3 ชุดรวมเป็น 6 ชุด โดยให้เร่งก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ขณะนี้ได้ก่อสร้างทางหลักจากฝั่งละ 3 ช่องรวม 6 ช่องไปกลับเป็น ฝั่งละ 4 ช่องรวม 8 ช่องไปกลับ โดยเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ปูผิวทางหลักฝั่งละ 2 ช่องรวม 4 ช่องไปกลับเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยเพิ่มช่องทางหลักจากที่ปิดการจราจรเหลือฝั่งละ 2 ช่องรวม 4 ช่อง ได้เพิ่มเป็นฝั่งละ 3 ช่องรวม 6 ช่อง เมื่อรวมกับช่องทางขนานอีกฝั่งละ 3 ช่องที่ขยายเสร็จแล้วได้เปิดผิวจราจรรวม 12 ช่องไปกลับหรือด้านละ 6 ช่อง คาดว่าจะช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนได้บ้าง

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือช่างที่ปิดไว้ในเส้นทางหลักที่เหลืออีกฝั่งละ 2 ช่อง รวม 4 ช่องไปกลับเพื่อปูผิวทางชั้นแรกหนา 10 ซม. และลงหินคลุก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 63 จากนั้นจะดีเส้นจราจรชั่วคราวเตรียมเปิดถนนพระราม 2 ครบทั้ง 14 ช่อง หรือฝั่งละ 7 ช่องอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับบ้านโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

นายอภิรัฐ กล่าวด้วยว่า หลังสงกรานต์แล้วจะปูผิวทางอีก 2 ชั้นแบ่งเป็น ชั้นที่ 2 ความหนา 5 ซม. และ ชั้น 3 ความหนาอีก 5 ซม. รวมเป็น 20 ซม.ตามมาตรฐานของการสร้างถนนโดยจะบริหารจัดการก่อสร้างถนนให้กระทบด้านจราจรน้อยที่สุดเช่น ใช้วิธีเลือกทำงานตอนกลางคืนหรือช่วงที่มีปริมาณการจราจรน้อย ในช่วงเร่งด่วนเข้ามีปริมาณรถเข้าเมืองจำนวนมากจะให้มาทำช่วงขาออกแทนก่อน ขณะเดียวกันหากช่วงเร่งด่วนเข้าขาออกมีปริมาณรถจำนวนมากจะต้องทำช่วงขาเข้า นอกจากนี้จะเร่งก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง และสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่งควบคู่ด้วยยืนยันว่าจะบริหารจัดการโครงการให้ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาเดือน ส.ค. 63 อย่างแน่นอน.